

โรคพิษสุนัขบ้าป่วยทั่ว

ประกาศเขต 'โรคระบาด' ห้ามย้ายสัตว์

ปศุสัตว์ 7 จังหวัด
มหาสารคามประกาศให้
เขตเทศบาล ต.หัวขวาง
อ.โกสุมพิสัย เป็นเขต
โรคระบาดชั่วคราวจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ห้าม
เคลื่อน ◆ [อ่านต่อหน้า 14](#)

พิษสุนัขบ้า

ย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่ กรณีสัตว์ตายต้องแจ้ง
จนท.ภายใน 12 ชั่วโมง ด้านผอ.รพ.โกสุมฯ
วอนนิสิต ม.มหาสารคามที่ชื่อ "พูเคิล" ทั้ง 3
ตัว ให้รีบมาพบจนท.สร.โดยด่วน พร้อมเตือน
ประชาชนที่มีบ้านอยู่ในรัศมี 50 เมตร รีบนำ
สุนัขของตัวเองมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฟรี ส่วนเจ้าของหากมีภาวะเสี่ยงก็รีบ
ฉีดวัคซีนได้ฟรีเช่นกันขณะที่พ่อค้าสุนัขชั้น "พิษ
หมาบ้า" อยู่ที่มีการเลี้ยงดูเอาใจใส่ วอนสื่อเห็น
ใจ หวั่นถูกค้าขายหมด

กรณี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลว่า พบ
ลูกสุนัขพันธุ์พูเคิลในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตายลงหลายตัวจึงส่งทีม
สัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบว่า สุนัขที่
เป็นพาหะเป็นเพศเมีย เพ็งคอกลูกออกมา 5 ตัว
เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และเจ้าของได้ส่งลูก
สุนัขไปให้ญาติที่กรุงเทพฯ 2 ตัว ก่อนที่ญาติ
จะนำกลับไปที่บ้าน จ.พิษณุโลก 1 ตัว และ
บุรีรัมย์ 1 ตัว ต่อมาตัวที่ถูกส่งไปที่พิษณุโลก
ถูกรถชนตาย ส่วนตัวที่ส่งไปที่บุรีรัมย์ตายเช่น
กัน ผลการตรวจพบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับลูกสุนัขอีก 3 ตัวที่เหลือเจ้าของได้นำ
ไปขายที่ตลาดนัดข้างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงส่งทีมสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด
ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่ง
ด่วนตามที่เสนอข่าวไปนั้น

ความกึ่งหน้า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่
รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
นพ.หัตถา เนื่องทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โกสุมพิสัยเปิดเผยรายละเอียดว่าได้รับรายงาน
จากแผนกระบาดวิทยา โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
ว่าพบสุนัขพันธุ์พูเคิล อายุ 3 ปี ที่อยู่บ้าน
เลขที่ 329 หมู่ 6 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ตาย เนื่องจากการผ่าตัดทำหมัน
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา เมื่อส่งตรวจ
วินิจฉัยเมื่อวันที่ 27 มี.ค. พบว่าติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้า ซึ่งจากการสอบสวนโรค สุนัขพูเคิล
ดังกล่าวได้ออกลูก 5 ตัว เมื่อวันที่ 19 ม.ค.
และเจ้าของได้นำมาจำหน่ายที่บริเวณตลาด
คลองถม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ก.พ. มีนิตติจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามชื่อไป 3 ตัว ส่วนอีก
2 ตัว ถูกนำไปที่กรุงเทพฯ และส่งต่อไปต่าง
จังหวัดอีกทอด ซึ่งตายหมดแล้วเหลือสุนัขอีก
3 ตัวที่นิตติชื่อไปยังไม่ตาย ซึ่งผู้เลี้ยงสุนัขราย
นี้อาจยังไม่ทราบว่ามีสุนัขติดเชื้อสุนัขบ้าจึงอยาก
ให้นำสุนัขที่ชื่อไปพร้อมกับเจ้าของมาตรวจให้
แน่ใจเพื่อความปลอดภัย

นพ.หัตถา กล่าวต่อว่า ขอประชาสัมพันธ์
ให้นิสิตที่ซื้อลูกสุนัขพันธุ์พูเคิลในวันและ
สถานที่ดังกล่าวมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าขอนยาง โดย
ด่วน และในขณะนี้ได้สั่งเจ้าหน้าที่ณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้บริการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า และล่าสุดได้ทราบว่ามีเจ้าของ
สุนัขที่นำไปขายในตลาดนัดคลองถมอยู่บ้าน
เลขที่ 329 หมู่ 3 บ้านคุ้มสังข์ เทศบาลตำบล
หัวขวาง จึงอยากให้ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ใน
ละแวกดังกล่าวมารับวัคซีนเพื่อป้องกันไว้
ก่อน โดยให้ปศุสัตว์อำเภอสั่งให้เขตเทศบาล

ตำบลหัวขวาง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวซึ่ง
ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในรัศมี 50 เมตร
จากบ้านที่พบสุนัขดังกล่าวให้นำสุนัขของ
ตนเองมารับวัคซีนได้ฟรีที่ รพ.โกสุมพิสัย ซึ่ง
จะต้องฉีดทั้งหมด 4 เข็ม หลังรับวัคซีนเข็มแรก
เข็มสองจะฉีดถัดไป 3 วัน เข็มที่สามถัดไป 7
วัน และเข็มที่ 4 ถัดไป 30 วัน ส่วนประชาชน
ที่คิดว่าตนเองอยู่ในภาวะเสี่ยงก็ให้มารับวัคซีน
ที่รพ.ได้ฟรีเช่นกัน

ด้านนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์
จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลังทราบข่าว
ดังกล่าว ได้สำรวจประชากรสุนัขและแมวใน
พื้นที่ มีสุนัขทั้งหมด 291 ตัว แมว 53 ตัว โดย
ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยได้ประกาศให้บ้าน
คุ้มสังข์ หมู่ 3 เขตเทศบาลตำบลหัวขวาง

อ.โกสุมพิสัย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.-29 เม.ย.
ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่ ในกรณีมี
สัตว์ตาย ให้เจ้าของแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
อำเภอทันทีภายใน 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่สัตว์ตาย
หากเจ้าของสัตว์ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่เจ้าของสุนัขที่นำไปขายเปิดเผย
ว่า มีนิตติมาชื่อแต่ไม่ทราบว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหน
และจำหน่ายไม่ได้ ตนเองรู้สึกเสียใจกับสุนัขที่ตาย
เพราะมีความผูกพันไปไหนก็ตามไปด้วยตลอด
เนื่องจากตนเองเลี้ยงสุนัขตัวนี้มีมา 3 ปีแล้ว ซึ่ง
ได้ลูกครอกนี้เป็นครอกแรก ขณะที่เจ้าของร้าน
จำหน่ายสุนัขแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม เปิด
เผยว่าหลังทราบข่าวนี้ออกไปทำให้ลูกค้าหวั่น
วิตก และกลัวที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงโดยเฉพาะ
พันธุ์พูเคิล แต่ทางร้านก็ต้องตรวจสอบที่ไป
ที่มาของสุนัขก่อนที่จะนำมาขายเพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้า

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบ
บริเวณตลาดขายสัตว์เลี้ยงด้านหลังห้างพาราไดซ์
พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีห้องแถวเป็นแนวยาวเปิดเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยง และคลินิกสำหรับสัตว์จำนวนมากแต่บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงา จากการสอบถามนายบุญสร้าง หรือเสี่ยตุ้ มาสาลี อายุ 54 ปี เจ้าของร้านขายสุนัข “ดิกกี้ดีออก” เปิดเผยว่า ทำธุรกิจค้าขายสุนัขมาหลายปีส่วนใหญ่จะไม่เปิดขายตามหน้าร้าน มักจะขายผ่านทางสนามแข่งขันสุนัขเนื่องจากร้านตนเป็นร้านขายสุนัขเพื่อส่งเข้าประกวดตามสนามแข่งขันเท่านั้นแต่บางครั้งจะมาเปิดขายร้านนี้เพื่อมีลูกค้าใครสนใจผ่านแวะมาสั่ง เราก็จะจัดเตรียมสุนัขที่คู่ควรมาขายเท่านั้น

“สุนัขทุกตัวที่ออกจากร้านเรารับประกันได้ว่าทะนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตรงตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอน โดยเราจะขายสุนัขที่มีอายุประมาณ 2 เดือน และจะฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าให้ 1 เข็ม จากนั้นจะนัดให้ลูกค้ามาฉีดอีก 2 เข็มตามลำดับเพื่อให้ตรงตามกฎทุกประการ อย่างไรก็ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่แพร่ระบาดใน จ.มหาสารคามนั้น ผมเชื่อว่าสุนัขตัวนั้นไม่น่าจะออกมาจากฟาร์มที่ดีหรือไม่ก็เลี้ยงดูและเพาะพันธุ์กันตามยถากรรม ส่วนเรื่องผลกระทบที่ได้รับจากกระแสข่าวนั้นมีผลอย่างแน่นอนเพราะผู้เลี้ยงรายใหม่ ๆ จะหวาดกลัวทันที แต่สำหรับผู้ที่ยื่นชอบการเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วจะเข้าใจว่าความเป็นไปได้มากขึ้นขนาดไหนที่สัตว์เลี้ยงจะมีโรคดังกล่าวติดตัวมาด้วย” นายบุญสร้าง กล่าวตอนท้าย.